



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง โฆษณาคำขอล้อออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ นำไปประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ นั้น

บัดนี้ ได้มีผู้ยื่นคำขอล้อออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชผักกูด พันธุ์จันทบูร ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของผักกูด พันธุ์จันทบูร ให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิพาทว่าคำขอล้อออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

## ผักกูด พันธุ์จันทบุรี

### แหล่งที่มาและประวัติ

ผักกูดมักชอบขึ้นอยู่บริเวณริมคลองทั่วไป ในชุมชนรู้จักกันมานาน นิยมนำมารับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก และประกอบอาหารได้หลายอย่าง แต่ในปัจจุบัน ถ้าคลองได้เกิดการแห้งแล้งจึงทำให้ผักกูดค่อย ๆ หดไปจากคลอง และหารับประทานได้ยาก จึงเกิดความคิดที่จะนำผักกูดขึ้นมาปลูกในบริเวณพื้นที่ของตนเอง และได้ทำการทดลองปลูกในสวนผลไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแดดน้อย โดยเริ่มทดลองปลูกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 และได้้นำพันธุ์ผักกูดจากคลองหลายพื้นที่มาปลูก และสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมของสปอร์ เกิดพันธุ์ผักกูดขึ้นใหม่ที่มีลักษณะเด่นคือ ลำต้นใหญ่ ทนต่อโรคได้ดี ยอดใหญ่ ออกยอดเร็ว และยังเป็นผักที่ปลอดสารพิษจากยาฆ่าแมลง ผักกูดจะได้น้ำจากการย่อยสลายของก้านและใบที่แก่จัดจากการแต่งทรงพุ่ม เหมาะสมกับพื้นที่ที่ปลูก จึงได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น และได้้นำยอดผักกูดออกขายในตลาดเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน ปัจจุบันได้ขยายพันธุ์ปลูกแปลงใหญ่ขึ้น และส่งตลาดกลางขายผักของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับความนิยมและตลาดมีความต้องการมากขึ้น เพื่อเป็นการรักษาผักกูดไว้ให้คงอยู่ และให้คนได้รู้จักกันทั่วไป จึงได้ตั้งชื่อผักกูดนี้ว่า “ผักกูดจันทบุรี” เพื่อเป็นเกียรติประวัติพันธุ์ผักกูดที่ได้มาจากอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

### ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล           นางสาวภริมย์ พิงกุศล  
ที่อยู่               บ้านเลขที่ 374/9 ถนนศรีนวลดิษฐ์ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
โทรศัพท์           087 833 7663

### ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท       เป็นพืชตระกูลเฟิร์น  
ต้น                   ลำต้นตรง ออกใบกลางต้น  
ใบ                   ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ใบย่อยคู่ล่างลดขนาด ปลายใบเรียวแหลม โคนเป็นรูปกึ่งหัวใจหรือรูปดิ่งหู ขอบหยักเว้าลึกเป็นแฉก ปลายมน ขอบหยักเป็นจักถี่ ๆ ใบย่อยออกตรงข้ามกันบนก้านใบ ใบอ่อนม้วนงอแบบก้นหอย มีขนปกคลุม ใบแก่หลังใบมีอับสปอร์ติดอยู่ตามเส้นใบ ใบอ่อนแตกในฤดูฝน  
เมล็ด               เมล็ดคลีบ ความกว้างของเมล็ด 1 เซนติเมตร ความยาว 2 เซนติเมตร สีม่วงอ่อนปนขาว  
ลักษณะอื่น ๆ     ขยายพันธุ์โดยเหง้า สปอร์ มีเส้นใยและธาตุเหล็กสูง ป้องกันโรคโลหิตจาง บริโภคยอดอ่อน ใบอ่อน พบทั่วไปทุกภาคของประเทศ



ผักถูด พันธุ์จันทบูร